

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	สยามรัฐ	50146888	
Date :	- 2 มี.ย. 2550 Page : 7		
		No :	

หมอบกม.โทษจ้างทำวิทยานิพนธ์

■ 7 ทุ่งนศ.-ผู้รับจ้าง/แชนช้อ5ปีหมดสิทธิเรียนต่อ

● นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงปัญหาการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ที่แพร่ระบาดตามสถาบันการศึกษา และเว็บไซต์ต่างๆ โดยนายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เสนอให้มีการออกกฎหมายเพื่อลงโทษเกี่ยวกับการจ้างทำวิทยานิพนธ์เป็นการเฉพาะว่า เรื่องนี้ถือเป็นอาชญากรรมทางการศึกษา เพราะทำให้ระบบการวัดผลเสีย และไม่ได้คนที่เก่งจริง รวมทั้งยังมีความผิดเรื่องการปลอมแปลงเอกสารที่ไปยื่นต่ออาจารย์ แต่ทั้งนี้การปลอมแปลงเอกสารดังกล่าวไม่มีผลกับนิติกรรมสัญญา ผลทางกฎหมายจึงไม่ค่อยชัดเจน แต่ผลทางด้านกฎ

เกณฑ์ในการสอบถือเป็นการผิดเกณฑ์สอบ 100% เพราะเหมือนการลอกข้อสอบ หรือให้คนอื่นทำข้อสอบแทน "ผมเห็นด้วยกับการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะ เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นไฟลามทุ่ง แต่ทั้งนี้ การจะออกกฎหมายก็ต้องพิจารณาก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบใด และสามารถทำได้หรือไม่ เพราะขณะนี้แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีกฎเกณฑ์ที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งหากจับได้ว่าใครจ้างทำก็ปรับตกทันที อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่จับไม่ค่อยได้ "ประธาน ทปอ.กล่าวและว่า กฎหมายที่จะเอาผิดกับผู้รับทำวิทยานิพนธ์นั้น ในแง่ของข้อบังคับของมหาวิทยาลัยยังมี แต่หากจะใช้

กฎหมายทางบ้านเมือง ก็ต้องพิจารณาว่าหากเป็นการกระทำผิดต่อในการปลอมแปลงเอกสารเสนอต่อรัฐหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะเข้าข่าย แต่ทั้งนี้เห็นว่าการจ้างทำวิทยานิพนธ์เป็นเรื่องวิชาการ จึงยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้กฎหมายใดเอาผิดกับผู้รับจ้างทำ

ด้านนายปรัชญา เวสารัชช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช (มสธ.) กล่าวว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ถือเป็นความผิดทางศีลธรรม และจริยธรรม ในการหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อ เพื่อให้จบการศึกษา จึงเห็นด้วยกับการมีกฎหมายกำหนดบทลงโทษ ทั้งผู้จ้าง และผู้รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ แต่ทั้งนี้สำหรับบทลงโทษของมหาวิทยาลัยในเชิงจริยธรรม ควรจะด้อยไม่ให้

จบการศึกษา และพ้นจากการเป็นนักศึกษา รวม ทั้งจะต้องไม่สามารถเป็นนักศึกษาในระยะเวลา 3-5 ปี และในระหว่างนี้ทุกมหาวิทยาลัยก็ต้องไม่รับบุคคลเหล่านี้เข้าศึกษาต่อด้วย ส่วนผู้รับจ้างทำอาจจะต้องถูกลงโทษด้วยการปรับ

"ถ้าไม่มีกฎหมายก็ลงโทษคนรับจ้างทำ และจ้างทำไม่ได้ ซึ่งการจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้น ก็คือความผิดต่อสังคม เพราะหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นคนที่มีความรู้ จนกระทั่งมหาวิทยาลัยหลงเชื่อ เมื่อหลงเชื่อก็ให้ปริญญา ซึ่งก็ปล่อยให้ไปสังคม หรือบริษัทที่รับเขาทำงานหลงเชื่อไปอีกเป็นการหลอกลวงทั้งระบบ ดังนั้นจึงต้องมีบทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของสังคม คงไม่สามารถใช้บทลงโทษของมหาวิทยาลัยได้เพียงอย่างเดียว" อธิการบดี มสธ.กล่าว